

# ด่วนที่สุด

ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๕๗๙



ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นายอำเภอทุกอำเภอ  
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๘๓๑  
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๑๑๙๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดลำปาง ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐



ศูนย์โควิดฯ มท.

## โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๖๓๑

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๑๑๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย

(นายอัครชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๓๘๘



ที่ นร ๐๘๐๓.๐๓/๑๑๑๖

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖  
โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลการประชุม สปก.ศบค.  
 ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	<p>ให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ รวมทั้งขอความร่วมมือระงับการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ หากไม่มีการกิจจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด - 19 (รายละเอียดแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารแนบ) โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้</p> <p>๑) ให้คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดกำกับดูแลกระบวนการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเชื้อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะชน ในขั้นตอนและช่องทางการประสานข้อมูลของทางราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด เพื่อการรายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่จะสร้างความเข้าใจผิด</p> <p>๒) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจและรายงานผลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 แต่ละพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว ด้วยการบูรณาการการใช้อุปกรณ์และบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ใกล้เคียง หากพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานมีผู้สัมผัสเชื้อเข้ารับการตรวจจำนวนมาก</p> <p>๓) ให้มีการจัดทำข้อมูล Infographic ที่แสดงให้เห็นพลวัตรของการติดเชื้อในระดับพื้นที่ เพื่อประกอบการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ประชาชนทำความเข้าใจได้ง่าย</p> <p>๔) ประชาสัมพันธ์มาตรการลดผลกระทบจากการยกเลิกการท่องเที่ยว และการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของ ศบค. โดยรวมถึงเรื่องสิทธิที่จะได้รับเมื่อมีการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทางด้วยรถประจำทาง รถไฟและอากาศยาน และการจองที่พัก ตลอดจนประชาชนสัมพันธ์เรื่องการขยายระยะเวลาของ</p>	<p>มท./                  สธ./                  กปส./                  ทีมงานด้าน                  สื่อสาร                  ทาง                  ยุทธศาสตร์                  (SC) /                  โฆษก ศบค. /                  ศูนย์บริการ                  ข้อมูลภาครัฐ                  เพื่อประชาชน/                  กก./                  คค./                  กพท./                  สมาคม                  โรงแรมไทย</p>	

	<p>โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิที่จะได้รับ</p> <p>๕) ให้ หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำข้อมูลถามตอบ (Q &amp; A) เพื่อชี้แจงกับประชาชนเกี่ยวกับข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งได้มีการสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สายด่วน ๑๓๑๑ และเว็บไซต์ สบค.</p> <p>๕) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของภาครัฐในภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด - 19 อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตัวตามมาตรการทางสาธารณสุขให้กับแรงงานต่างชาติด (กอร.มบ.) และการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม (ทร.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด - 19 ของภาครัฐ</p>		
<p>๒.</p>	<p>ให้ สธ. ประสาน มท. ในการพิจารณากำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพิ่มเติมอีก ๔ จังหวัด (กทม. นนทบุรี ระยอง ชลบุรี) โดยกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีมติเห็นชอบให้มีการยกระดับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ให้มีการสื่อสารกับประชาชนให้มีความเข้าใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และมาตรการป้องกันโรคตามประกาศของจังหวัดและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p>	<p>สธ./ มท.</p>	
<p>๓.</p>	<p>ให้ สธ. และ มท. ร่วมกันบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถรองรับอัตราการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของประสิทธิผลในการดำเนินการควบคุมโรคดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ สธ. พิจารณากำหนดต้นแบบ (Model) การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด - 19 ในแบบกลุ่มจังหวัด อาทิ การติดตามตัวผู้สัมผัสเชื้อที่เดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) กับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการแพร่กระจายโรคด้วย</p>	<p>สธ./ มท.</p>	
<p>๔.</p>	<p>ให้ สธ. ประเมินแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในห้วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุม สบค. ในการพิจารณายกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นพิเศษโดยเฉพาะใน ๒ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ ๒) จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก อาทิ ระนอง ตาก ฯลฯ</p>	<p>สธ.</p>	

๕.	ให้ กต. เตรียมชี้แจงหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการกักกันตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด - 19 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างชาติที่จังหวัดสมุทรสาครว่าเป็นการดำเนินการที่มีระเบียบและกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง	กต.	
๖.	ให้ มท. ร่วมกับ สธ. ปรับปรุงรายละเอียดการจัดทำ Factory Quarantine Model ในจังหวัดที่มีอัตราผู้ติดเชื้อโควิด - 19 สูง เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วยและมีข้อจำกัดในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รวมถึงประโยชน์ในการแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อ โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ในพื้นที่ Factory Quarantine Model จะแยกพื้นที่ดำเนินการมาตรการควบคุมโรคให้มีความชัดเจนระหว่างพื้นที่สำหรับผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ และพื้นที่สำหรับผู้ติดเชื้อ ที่ไม่แสดงอาการ ส่วนผู้ที่แสดงอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป	มท./ สธ.	

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)  
 ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓